
 

กยท.ยันกระแสข่าว “บริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อยางจากพื้นท่ีบุกรุก” ไม่

กระทบไทยแน่นอน 

 วนัท่ี 21 กรกฎาคม การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ยืนยนักรณีเกิดกระแสขา่วในโลกโซเชียล ระบบุริษัทยางล้อ

รายใหญ่ไมรั่บซือ้ยางที่ปลกูในพืน้ท่ีบกุรุกป่า ไมก่ระทบตอ่ประเทศไทยแนน่อน เนื่องจากมีแผนรองรับ ซึง่เร่ิมด าเนินแล้วใน

สว่นของการสร้างมาตรฐานการยอมรับระดบัสากลกบั “การจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC” ย า้การให้ขา่ว

ควรสบืหาแหลง่ที่มาและควรมีความชดัเจน เพื่อหลกีเลีย่งการป่ันให้เกิดกระแสเชิงลบ หวัน่กระทบสถานการณ์ราคายาง 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) กลา่วถึง กระแสขา่วในโลกโซเชียลท่ีระบวุา่บริษัท

ยางล้อรายใหญ่มีแผนไมรั่บซือ้ยางพาราจากประเทศที่ปลกูยางในพืน้ท่ีบกุรุกวา่ เป็นกระแสขา่วเก่าที่เกิดขึน้เมื่อปี 2559 

จึงไมอ่ยากให้ตื่นตระหนก เนือ้หาขา่วกลา่วถึงประเทศทัง้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไมไ่ด้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึง่ใน

สว่นของประเทศไทยนีจ้ะไมก่ระทบแนน่อน เนื่องจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและ

ด าเนินการแล้ว คือ การสนบัสนนุ สง่เสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยูใ่นความรับผิดชอบของ กยท. 

เห็นถึงความส าคญัและโอกาสของการพฒันาสวนยางไปสูม่าตรฐานระดบัสากล เช่น มาตรฐาน FSC (Forest 

Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมลูคา่ไม้ยาง รักษามาตรฐานคณุภาพ และขยายฐานตลาดสง่ออก ซึง่เร่ิมด าเนินการ

แล้วตัง้แตปี่ 2559 โดยน าร่องในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบน ปัจจบุนัมีผู้ ร่วมโครงการกวา่ 2,700 ราย รวมพืน้ท่ีกวา่ 40,000 

ไร่ การด าเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เก่ียวกบัการจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC มี

การส ารวจตรวจแปลง และเตรียมเร่ืองการตรวจรับรอง ซึง่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จึงคาดวา่ประมาณเดือน

กนัยายนนีจ้ะมีพืน้ท่ีน าร่องพืน้ท่ีแรก จากนัน้จะมีการขยายผลตอ่ในช่วงเดือนสงิหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาค

ตะวนัออก (ตราด จนัทบรีุ ระยอง) และในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ (นครศรีธรรมราช ตรัง กระบ่ี) 

ดงันัน้ ภายใน 3 ปีคาดวา่ การผลกัดนั และบริหารการจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลมุพืน้ท่ี

สวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึน้ทะเบียนกบั กยท. ทัง้หมด ฉะนัน้ ปัญหาเร่ืองบริษัทยางไมรั่บซือ้ยางจากประเทศที่

ไมไ่ด้รับการรับรอง จึงไมม่ีผลตอ่ประเทศไทย เพราะสามารถมัน่ใจได้วา่สวนยางที่ปลกูในพืน้ท่ีที่เหมาะสมที่อยูภ่ายใต้การ

ดแูลของ กยท. เป็นสวนยางที่มีแหลง่ที่มาถกูต้องชดัเจน 

 ดร.ธีธชั กลา่วเพิ่มเติมวา่ ขณะนี ้กยท.ได้เร่งด าเนินการในเร่ืองการให้การรับรองมาตรฐาน FSC ส าหรับสวนยาง

ที่เปิดกรีด ซึง่เป็นแนวคิดในการท่ีจะรับรองการด าเนินการจดัการสวนยางให้ได้มาตรฐานการจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืน 

ตัง้แตน่ า้ยางไปจนถึงไม้ยาง โดยจะเน้นด าเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ผา่นสถาบนัเกษตรกร เพราะ กยท. มองวา่ 

สถาบนัเกษตรกรเป็นศนูย์กลางของการพฒันา และให้สถาบนัเกษตรกรท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมผลผลติของเกษตรกร



สมาชิกที่ได้รับรองมาตรฐาน ซึง่จะได้ผลผลติที่เป็นการรับรองจาก FSC ทัง้นี ้เกษตรกรที่เข้าสูร่ะบบของ FSC ซึง่เทียบเทา่

กบัระบบให้การสง่เสริมปลกูแทนของ กยท. แตป่ระเด็นการจดัการสวนยางแบบยัง่ยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลบั 

รวมไปถึงเร่ือง สิง่แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเพิ่มเติมเข้ามา โดยมุง่เน้นให้มีการจดัการสวนยางให้เกิดความ

สมดลุทัง้ 3 ด้าน คือสิง่แวดล้อม ชมุชนสงัคม หรือเศรษฐกิจ จะได้ประโยชน์ในเร่ืองของมลูคา่ของผลติ ทัง้ที่เป็นน า้ยางและ

สิง่ที่ไมใ่ช่ยาง ซึง่หมายถึงไม้ยาง ซึง่สามารถผลกัดนัให้ราคาเพิ่มสงูขึน้ประมาณ 10% ของมลูคา่ที่มีการซือ้ขายอยูท่ัว่

ประเทศ สิง่เหลา่นีจ้ะสง่ผลให้เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัการผลติและ

การแขง่ขนัทางการตลาดสูก่บัตา่งประเทศได้ 

 อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของการให้ขา่ว ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผวก.กยท. ฝากวา่ อยากให้มีการตรวจสอบข้อมลูให้

ถกูต้องครบถ้วน เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาการสร้างกระแสเชิงลบท่ีจะกระทบตอ่สถานการณ์ราคายางปัจจบุนั 

 “สิง่ส าคญั คือ เร่ืองของการให้ขา่วการสือ่สารให้ข้อมลู ขอให้มีการตรวจสอบให้ชดัเจนทัง้ในเร่ืองของระยะเวลา 

วตัถปุระสงค์ของการให้ขา่ว และความถกูต้อง เพราะเป็นเร่ืองละเอียดออ่น หากเป็นไปในเชิงลบหวัน่จะกระทบตอ่

สถานการณ์ยางพารา การให้ขา่วลกัษณะนีจ้ึงควรให้ข้อมลูที่ครบถ้วน ไมเ่ช่นนัน้จะกระทบตอ่เร่ืองของราคายางที่ทกุภาค

สว่นพยายามปรับแก้หรือรักษาอยูใ่นปัจจบุนั” ดร.ธีธชักลา่ว 

  



 

กยท. เผยไทยมีแผนพัฒนาสวนยางสู่มาตรฐานสากล คาดภายใน 3 ปีครอบคลุมพืน้ที่

ขึน้ทะเบียนทัง้หมด 

 นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ยืนยนัวา่ประเทศไทยจะไมไ่ด้รับผลกระทบหลงั

กรณีมีขา่วในโซเซียลระบวุา่บริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไมรั่บซือ้ยางพาราจากประเทศที่ปลกูยางในพืน้ท่ีบกุรุกวา่           

โดย กยท. ได้มีการเตรียมแผนรองรับและด าเนินการแล้ว คือ การสนบัสนนุ สง่เสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวน

ยางที่อยูใ่นความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความส าคญัและโอกาสของการพฒันาสวนยางไปสูม่าตรฐานระดบัสากล 

เช่น มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมลูคา่ไม้ยาง รักษามาตรฐานคณุภาพ และขยายฐาน

ตลาดสง่ออก ซึง่เร่ิมด าเนินการแล้วตัง้แตปี่ 2559 โดยน าร่องในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบน ปัจจบุนัมีผู้ ร่วมโครงการกวา่ 

2,700 ราย รวมพืน้ท่ีกวา่ 40,000 ไร่ 

 ส าหรับการด าเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เก่ียวกบัการจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืนตาม

มาตรฐาน FSC มีการส ารวจตรวจแปลง และเตรียมเร่ืองการตรวจรับรอง ซึง่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จึงคาดวา่

ประมาณเดือนก.ย.นี ้จะมีพืน้ท่ีน าร่องพืน้ท่ีแรก จากนัน้จะมีการขยายผลตอ่ในช่วงเดือนสงิหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ 

ในเขตภาคตะวนัออก (ตราด จนัทบรีุ ระยอง) และในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ (นครศรีธรรมราช 

ตรัง กระบ่ี) 

 

 "ภายใน 3 ปีคาดวา่ การผลกัดนั และบริหารการจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลมุ

พืน้ท่ีสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึน้ทะเบียนกบั กยท. ทัง้หมด ฉะนัน้ ปัญหาเร่ืองบริษัทยางไมรั่บซือ้ยางจาก

ประเทศที่ไมไ่ด้รับการรับรอง จึงไมม่ีผลตอ่ประเทศไทย เพราะสามารถมัน่ใจได้วา่สวนยางที่ปลกูในพืน้ท่ีที่เหมาะสมที่อยู่

ภายใต้การดแูลของ กยท. เป็นสวนยางที่มีแหลง่ที่มาถกูต้องชดัเจน" 

 

 นายธีธชั กลา่วเพิ่มเติมวา่ ขณะนี ้กยท. ได้เร่งด าเนินการในเร่ืองการให้การรับรองมาตรฐาน FSC ส าหรับสวน

ยางที่เปิดกรีด ซึง่เป็นแนวคิดในการท่ีจะรับรองการด าเนินการจดัการสวนยางให้ได้มาตรฐานการจดัการสวนยางอยา่ง

ยัง่ยืน ตัง้แตน่ า้ยางไปจนถึงไม้ยาง โดยจะเน้นด าเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ผา่นสถาบนัเกษตรกร เพราะ กยท. มองวา่ 

สถาบนัเกษตรกรเป็นศนูย์กลางของการพฒันา และให้สถาบนัเกษตรกรท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมผลผลติของเกษตรกร

สมาชิกที่ได้รับรองมาตรฐาน ซึง่จะได้ผลผลติที่เป็นการรับรองจาก FSC 

 

 ทัง้นี ้เกษตรกรที่เข้าสูร่ะบบของ FSC ซึง่เทียบเทา่กบัระบบให้การสง่เสริมปลกูแทนของ กยท. แตป่ระเด็นการ

จดัการสวนยางแบบยัง่ยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลบั รวมไปถึงเร่ือง สิง่แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพท่ี



เพิ่มเติมเข้ามา โดยมุง่เน้นให้มีการจดัการสวนยางให้เกิดความสมดลุทัง้ 3 ด้าน คือสิง่แวดล้อม ชมุชนสงัคม หรือเศรษฐกิจ 

จะได้ประโยชน์ในเร่ืองของมลูคา่ของผลติ ทัง้ที่เป็นน า้ยางและสิง่ที่ไมใ่ช่ยาง ซึง่หมายถึงไม้ยาง ซึง่สามารถผลกัดนัให้ราคา

เพิ่มสงูขึน้ประมาณ 10% ของมลูคา่ที่มีการซือ้ขายอยูท่ัว่ประเทศ สิง่เหลา่นีจ้ะสง่ผลให้เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร 

ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัการผลติและการแขง่ขนัทางการตลาดสูก่บัตา่งประเทศได้ 

 

 "อยากให้มีการตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาการสร้างกระแสเชิงลบท่ีจะกระทบ

ตอ่สถานการณ์ราคายางปัจจบุนั" 

 

 

 

  



 

กยท.ยนับริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซือ้ยางจากพืน้ที่บุกรุก 

กยท.ยนับริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซือ้ยางจากพืน้ท่ีบกุรุก 

 วนัท่ี 21 ก.ค.60 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (ผวก.กยท.) 

กล่าวถึง กระแสข่าวในโลกโซเชียลท่ีระบวุ่าบริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไม่รับซือ้ยางพาราจาก

ประเทศท่ีปลกูยางในพืน้ท่ีบกุรุกว่า เป็นกระแสข่าวเก่าท่ีเกิดขึน้เม่ือปี 2559 จงึไม่อยากให้ต่ืน

ตระหนก เนือ้หาข่าวกล่าวถึงประเทศทัง้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเทศ

ไทย ซึง่ในส่วนของประเทศไทยนีจ้ะไม่กระทบแน่นอน เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและด าเนินการแล้ว คือ การสนบัสนนุ ส่งเสริม ให้

ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความส าคญั

และโอกาสของการพฒันาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดบัสากล เช่น มาตรฐาน FSC (Forest 

Stewardship Council) เพ่ือเพิม่มลูค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคณุภาพ และขยายฐาน

ตลาดส่งออก ซึง่เร่ิมด าเนินการแล้วตัง้แต่ปี 2559  

 โดยน าร่องในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบน ปัจจบุนัมีผู้ ร่วมโครงการกว่า 2 ,700 ราย รวม

พืน้ท่ีกว่า 40 ,000ไร่ การด าเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เก่ียวกบัการ

จดัการสวนยางอย่างยัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC มีการส ารวจตรวจแปลง และเตรียมเร่ืองการ

ตรวจรับรอง ซึง่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จงึคาดว่าประมาณเดือนกนัยายนนีจ้ะมีพืน้ท่ี

น าร่องพืน้ท่ีแรก 

 จากนัน้จะมีการขยายผลต่อในช่วงเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50 ,000 ไร่ ในเขตภาค

ตะวนัออก (ตราด จนัทบรีุ ระยอง) และในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50 ,000 ไร่ 



(นครศรีธรรมราช ตรัง กระบ่ี) ดงันัน้ ภายใน 3 ปีคาดว่า การผลกัดนั และบริหารการจดัการสวน

ยางอย่างยัง่ยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลมุพืน้ท่ีสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขึน้

ทะเบียนกบั กยท. ทัง้หมด ฉะนัน้ ปัญหาเร่ืองบริษัทยางไม่รับซือ้ยางจากประเทศท่ีไม่ได้รับการ

รับรอง จงึไม่มีผลต่อประเทศไทย เพราะสามารถมัน่ใจได้ว่าสวนยางท่ีปลกูในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมท่ี

อยู่ภายใต้การดแูลของ กยท. เป็นสวนยางท่ีมีแหล่งท่ีมาถกูต้องชดัเจน 

 ดร.ธีธชั กล่าวเพิม่เติมว่า ขณะนี ้กยท. ได้เร่งด าเนินการในเร่ืองการให้การรับรอง

มาตรฐาน FSC ส าหรับสวนยางท่ีเปิดกรีด ซึง่เป็นแนวคิดในการท่ีจะรับรองการด าเนินการ

จดัการสวนยางให้ได้มาตรฐานการจดัการสวนยางอย่างยัง่ยืน ตัง้แต่น า้ยางไปจนถึงไม้ยาง โดย

จะเน้นด าเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ผ่านสถาบนัเกษตรกร เพราะ กยท. มองว่า สถาบนั

เกษตรกรเป็นศนูย์กลางของการพฒันา และให้สถาบนัเกษตรกรท าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวม

ผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกท่ีได้รับรองมาตรฐาน ซึง่จะได้ผลผลิตท่ีเป็นการรับรองจาก FSC 

ทัง้นี ้เกษตรกรท่ีเข้าสู่ระบบของ FSC ซึง่เทียบเท่ากบัระบบให้การส่งเสริมปลกูแทนของ กยท. 

แต่ประเด็นการจดัการสวนยางแบบยัง่ยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลบั รวมไปถึงเร่ือง 

สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเพิม่เติมเข้ามา โดยมุ่งเน้นให้มีการจดัการสวนยาง

ให้เกิดความสมดลุทัง้ 3 ด้าน คือสิ่งแวดล้อม ชมุชนสงัคม หรือเศรษฐกิจ จะได้ประโยชน์ในเร่ือง

ของมลูค่าของผลิต ทัง้ท่ีเป็นน า้ยางและสิ่งท่ีไม่ใช่ยาง ซึง่หมายถึงไม้ยาง ซึง่สามารถผลกัดนัให้

ราคาเพิม่สงูขึน้ประมาณ 10% ของมลูค่าท่ีมีการซือ้ขายอยู่ทัว่ประเทศ สิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลให้

เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัการผลิตและ

การแข่งขนัทางการตลาดสู่กบัต่างประเทศได้ 

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการให้ข่าว ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผวก.กยท. ฝากว่า อยากให้มี

การตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาการสร้างกระแสเชิงลบท่ีจะ

กระทบต่อสถานการณ์ราคายางปัจจบุนั  

 



 

กยท.ยันบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่ซือ้ยางพืน้ที่บุกรุกไม่กระทบไทย  

 กรุงเทพฯ  21 ก.ค. – กยท.ยนักระแสขา่วบริษัทยางล้อรายใหญ่ไมซื่อ้ยางพืน้ท่ีบกุรุกไมก่ระทบ

ไทย เน่ืองจากมีแผนรองรับ ย า้การให้ขา่วควรสืบหาแหลง่ท่ีมาและควรมีความชดัเจน เพื่อหลีกเล่ียงการป่ัน

ให้เกิดกระแสเชิงลบ หวัน่กระทบสถานการณ์ราคายาง 

 นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) กลา่วถึงกระแสขา่วในโลกโซเชียลท่ี

ระบวุา่บริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไมรั่บซือ้ยางพาราจากประเทศท่ีปลกูยางในพืน้ท่ีบกุรุก วา่ เป็นกระแส

ขา่วเก่าเกิดขึน้เม่ือปี 2559 จงึไมอ่ยากให้ต่ืนตระหนก เนือ้หาขา่วกลา่วถึงประเทศทัง้เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ ไมไ่ด้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึง่ในสว่นไทยจะไมก่ระทบแนน่อน เน่ืองจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

โดยเฉพาะ กยท.เตรียมแผนรองรับและด าเนินการแล้ว คือ การสนบัสนนุ สง่เสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้

เกษตรกรชาวสวนยางท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความส าคญัและโอกาสของการพฒันาสวน

ยางไปสูม่าตรฐานระดบัสากล เชน่ มาตรฐาน FSC เพ่ือเพิ่มมลูคา่ไม้ยาง รักษามาตรฐานคณุภาพ และ

ขยายฐานตลาดสง่ออก  



 นายธีธชั  กลา่ววา่  กยท.เร่ิมด าเนินการตัง้แตปี่ 2559 น าร่องพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบน ปัจจบุนัมีผู้

ร่วมโครงการกวา่ 2,700 ราย รวมพืน้ท่ีกวา่ 40,000 ไร่ การด าเนินการจะเน้นอบรมให้เกษตรกรได้รับ

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC มีการส ารวจตรวจแปลงและเตรียมการ

ตรวจรับรอง ซึง่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จงึคาดวา่ประมาณเดือนกนัยายนนีจ้ะมีพืน้ท่ีน าร่องพืน้ท่ี

แรก จากนัน้จะมีการขยายผลตอ่ในชว่งเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาคตะวนัออก 

จงัหวดัตราด จนัทบรีุ ระยอง และในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ดงันัน้ ภายใน 3 ปีคาดวา่ การผลกัดนัและบริหารการจดัการสวนยางอยา่ง

ยัง่ยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลมุพืน้ท่ีสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขึน้ทะเบียนกบั กยท. 

ทัง้หมด ดงันัน้ ปัญหาเร่ืองบริษัทยางไมรั่บซือ้ยางจากประเทศท่ีไมไ่ด้รับการรับรอง จงึไมมี่ผลตอ่ประเทศ

ไทย เพราะสามารถมัน่ใจได้วา่สวนยางท่ีปลกูในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของ กยท. เป็นสวน

ยางท่ีมีแหลง่ท่ีมาถกูต้องชดัเจน 

 “สิ่งส าคญั คือ เร่ืองของการให้ขา่วการส่ือสารให้ข้อมลู ขอให้มีการตรวจสอบให้ชดัเจนทัง้

ระยะเวลา วตัถปุระสงค์ของการให้ขา่วและความถกูต้อง เพราะเป็นเร่ืองละเอียดออ่น หากเป็นไปในเชิงลบ

หวัน่จะกระทบตอ่สถานการณ์ยางพารา การให้ขา่วลกัษณะนีจ้งึควรให้ข้อมลูท่ีครบถ้วน ไมเ่ชน่นัน้จะ

กระทบตอ่ราคายางท่ีทกุภาคสว่นพยายามปรับแก้หรือรักษาอยูใ่นปัจจบุนั ” ผู้วา่ฯ กยท.กลา่ว.-ส านกัขา่ว

ไทย 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถยีรภาพราคายางเตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซือ้ยางสัปดาห์นี ้

 บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั ประชมุนดัแรกวนันี ้( 20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดนิหน้า

เข้าลงทนุซือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท.ทัง้ 6 แหง่ รวมถึงตลาดซือ้ขาย

ลว่งหน้าผา่นทางตลาด TFEX ในต้นสปัดาห์หน้า ขบัเคล่ือนสร้างเสถียรภาพราคายาง 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย  เผยความคืบหน้าในการจดัตัง้กองทนุพฒันา

เสถียรภาพราคายางวา่ขณะนี ้องค์กรทัง้ 6 แหง่ เดนิหน้าร่วมกนัจดัตัง้บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั  

ซึง่จะเป็นบริษัทท่ีท าหน้าท่ีบริหารกองทนุรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้สง่ออกเอกชน

รายใหญ่ของประเทศทัง้ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮัว้ยางพารา จ ากดั (มหาชน) บริษัท วงศ์บณัฑิต จ ากดั 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่  ประเทศไทย 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ลา่สดุ ได้มีการประชมุอยา่งเป็น

ทางการ ภายใต้ บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั เป็นครัง้แรก เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการและ

การบริหารจดัการกองทนุ  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบร่วมกนัให้กองทนุฯ  เข้าลงทนุซือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขาย

ยางจริงจากตลาดกลางทัง้ 6 แหง่ของ กยท.  ท่ีรับซือ้ผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรชาวสวน

ยางอยูแ่ล้ว ได้แก่ หนองคาย บรีุรัมย์ สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา  และจะมีการซือ้ขาย

http://www.ryt9.com/si/prg/2682603


ผา่นทางตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า TFEX โดยจะเร่ิมด าเนินการได้ในต้นสปัดาห์หน้า เพ่ือผลกัดนั  และ

รักษาให้ราคายางอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 "ส าหรับกองทนุรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วนันี ้ได้มีการด าเนินการอยา่งจริงจงั คือ  เร่ิมมีการ

จดัตัง้กองทนุ มีการประชมุหารือถึงข้อก าหนดการด าเนินงาน รวมไปถึงการก าหนดวนัท่ีจะเข้าซือ้ยาง ซึง่จะ

เร่ิมในสปัดาห์หน้า โดยเป็นการซือ้ขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผา่นตลาดกลางยางพารา

ของ กยท.  และขณะเดียวกนัจะมีการซือ้ขายยางในตลาดลว่งหน้า  TFEXเพ่ือสะท้อนราคาในตลาด

ตา่งประเทศด้วยเชน่กนั  ในขณะเดียวกนัเป้าหมายคือเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพราคายาง  และท าให้ความ

เป็นอยูข่องเกษตรกรชาวสวนยางดีขึน้" ดร.ธีธชั กลา่วย า้ 

 ด้านนายไชยยศ สินเจริญกลุ นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท  ศรีตรังแอ

โกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ การด าเนินงานครัง้นี ้  เป็นความร่วมมือกนัระหวา่งภาคเอกชนกบั

ภาครัฐ โดยเฉพาะมีการยางแหง่ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง  ซึง่จะท าให้อตุสาหกรรมแปรรูปยางขัน้กลาง

เพ่ือการสง่ออกมีความเข้มแข็งขึน้มา และสง่ผลไปยงัผู้ผลิตต้นน า้ ซึง่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถ

เข้าใจได้อยา่งชดัเจนวา่  กระบวนการท างานของกองทนุเป็นอยา่งไร  ผลท่ีจะเกิดขึน้แก่ทกุภาคสว่น

โดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอยา่งไร โดยวนันีไ้ด้มีการร่วมมือและผนกึก าลงักนัแล้ว  คาดวา่นา่จะสง่ผลดีตอ่

ประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดลว่งหน้า เชน่ ญ่ีปุ่ น จีน  หรือสิงคโปร์ ซึง่คดิวา่ ตอ่ไปนีป้ระเทศ

ไทยนา่จะเทียบเทา่กบัประเทศเหลา่นีไ้ด้  เพราะความร่วมมือครัง้นี ้  เป็นการสร้างศกัยภาพของประเทศ

เพ่ือให้ตา่งประเทศเข้าใจวา่กระบวนการหว่งโซอปุทาน  (Supply chain) และหว่งโซค่ณุคา่ 

(Valued Chain) ของไทยก็มีบทบาทหนึง่ในนัน้ด้วย 

 "อยา่งน้อยเสียงเราก็ดงั ซึง่ท าให้รู้วา่ ไทยก็มีตวัตนอยู่  เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตราย

ใหญ่ท่ีมีพืชผลทางการเกษตรออกจากสวนท่ีจะน าไปสูอ่ตุสาหกรรมรถยนต์หรืออตุสาหกรรมยางพาราอ่ืนๆ  

ตอ่ไป แตห่ากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็จะสง่ผลดีตอ่วตัถดุบิได้ในอนาคต" นายไชยยศ กลา่ว 

 ด้านนายกรกฎ กิตตพิล ผู้จดัการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตา่งประเทศ บริษัท  ไทยฮัว๊ยางพารา 

จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ ข้อดีของการรวมกลุม่กนัครัง้นี ้สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกนัระหวา่งเอกชนท่ีสง่ออก

สงูสดุ 5 อนัดบัแรกของไทย  และรัฐบาลท่ีร่วมมือกนัในการชว่ยเหลือท าให้ยางพารามีราคาท่ีสงูขึน้  ถือวา่

เป็นความสามคัคีท่ีเป็นรูปธรรมแบบท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบาย



ใจ และเช่ือมัน่ได้วา่ ความร่วมมือครัง้นีมี้เป้าหมายร่วมกนัเพ่ือชว่ยเหลือเร่ืองราคายางให้สงูขึน้  พร้อมกบัมี

ความตัง้ใจแนว่แนใ่นการท่ีจะชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอยา่งแท้จริง  รวมไปถึงการร่วมน าเงินลงใน

กองทนุฯ โดยไมห่วงัในเร่ืองของผลก าไร  คดิเพียงแตต้่องการให้ราคายางสงูขึน้เทา่นัน้ ในขณะเดียวกนั  จะ

เป็นการส่ือสารให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่  ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึง่เร่ืองของยางพาราได้  ด้วยการ

สร้างความเข้มแข็งให้ทัง้โครงสร้าง ไมว่า่จะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการ  ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดีมาก 

เราในฐานะผู้ ถือหุ้นในกองทนุฯ  จะเร่งท างานให้เกิดผลส าเร็จให้เร็วท่ีสดุ เพ่ือชว่ยเกษตรกร  และชว่ยราคา

ยางพาราให้ดีและสงูขึน้เร่ือยๆ พร้อมทัง้รักษาเสถียรภาพราคายางให้คงท่ี  ไมก่ลบัไปสูจ่ดุท่ีราคาตกต ่าอีก

ครัง้ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถยีรภาพราคายางเตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซือ้ยางสัปดาห์นี ้

 บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั ประชมุนดัแรกวนันี ้( 20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดนิหน้า

เข้าลงทนุซือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท.ทัง้ 6 แหง่ รวมถึงตลาดซือ้ขาย

ลว่งหน้าผา่นทางตลาด TFEX ในต้นสปัดาห์หน้า ขบัเคล่ือนสร้างเสถียรภาพราคายาง 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย  เผยความคืบหน้าในการจดัตัง้กองทนุพฒันา

เสถียรภาพราคายางวา่ขณะนี ้องค์กรทัง้ 6 แหง่ เดนิหน้าร่วมกนัจดัตัง้บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั  

ซึง่จะเป็นบริษัทท่ีท าหน้าท่ีบริหารกองทนุรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้สง่ออกเอกชน

รายใหญ่ของประเทศทัง้ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮัว้ยางพารา จ ากดั (มหาชน) บริษัท วงศ์บณัฑิต จ ากดั 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่  ประเทศไทย 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ลา่สดุ ได้มีการประชมุอยา่งเป็น

ทางการ ภายใต้ บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั เป็นครัง้แรก เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการและ

การบริหารจดัการกองทนุ  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบร่วมกนัให้กองทนุฯ  เข้าลงทนุซือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขาย

ยางจริงจากตลาดกลางทัง้ 6 แหง่ของ กยท.  ท่ีรับซือ้ผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรชาวสวน

ยางอยูแ่ล้ว ได้แก่ หนองคาย บรีุรัมย์ สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา  และจะมีการซือ้ขาย

ผา่นทางตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า TFEX โดยจะเร่ิมด าเนินการได้ในต้นสปัดาห์หน้า เพ่ือผลกัดนั  และ

รักษาให้ราคายางอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

http://www.ryt9.com/si/prg/2682603


 "ส าหรับกองทนุรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วนันี ้ได้มีการด าเนินการอยา่งจริงจงั คือ  เร่ิมมีการ

จดัตัง้กองทนุ มีการประชมุหารือถึงข้อก าหนดการด าเนินงาน รวมไปถึงการก าหนดวนัท่ีจะเข้าซือ้ยาง ซึง่จะ

เร่ิมในสปัดาห์หน้า โดยเป็นการซือ้ขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผา่นตลาดกลางยางพารา

ของ กยท.  และขณะเดียวกนัจะมีการซือ้ขายยางในตลาดลว่งหน้า  TFEXเพ่ือสะท้อนราคาในตลาด

ตา่งประเทศด้วยเชน่กนั  ในขณะเดียวกนัเป้าหมายคือเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพราคายาง  และท าให้ความ

เป็นอยูข่องเกษตรกรชาวสวนยางดีขึน้" ดร.ธีธชั กลา่วย า้ 

 ด้านนายไชยยศ สินเจริญกลุ นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท  ศรีตรังแอ

โกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ การด าเนินงานครัง้นี ้  เป็นความร่วมมือกนัระหวา่งภาคเอกชนกบั

ภาครัฐ โดยเฉพาะมีการยางแหง่ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง  ซึง่จะท าให้อตุสาหกรรมแปรรูปยางขัน้กลาง

เพ่ือการสง่ออกมีความเข้มแข็งขึน้มา และสง่ผลไปยงัผู้ผลิตต้นน า้ ซึง่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถ

เข้าใจได้อยา่งชดัเจนวา่  กระบวนการท างานของกองทนุเป็นอยา่งไร  ผลท่ีจะเกิดขึน้แก่ทกุภาคสว่น

โดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอยา่งไร โดยวนันีไ้ด้มีการร่วมมือและผนกึก าลงักนัแล้ว  คาดวา่นา่จะสง่ผลดีตอ่

ประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดลว่งหน้า เชน่ ญ่ีปุ่ น จีน  หรือสิงคโปร์ ซึง่คดิวา่ ตอ่ไปนีป้ระเทศ

ไทยนา่จะเทียบเทา่กบัประเทศเหลา่นีไ้ด้  เพราะความร่วมมือครัง้นี ้  เป็นการสร้างศกัยภาพของประเทศ

เพ่ือให้ตา่งประเทศเข้าใจวา่กระบวนการหว่งโซอปุทาน  (Supply chain) และหว่งโซค่ณุคา่ 

(Valued Chain) ของไทยก็มีบทบาทหนึง่ในนัน้ด้วย 

 "อยา่งน้อยเสียงเราก็ดงั ซึง่ท าให้รู้วา่ ไทยก็มีตวัตนอยู่  เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตราย

ใหญ่ท่ีมีพืชผลทางการเกษตรออกจากสวนท่ีจะน าไปสูอ่ตุสาหกรรมรถยนต์หรืออตุสาหกรรมยางพาราอ่ืนๆ  

ตอ่ไป แตห่ากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็จะสง่ผลดีตอ่วตัถดุบิได้ในอนาคต" นายไชยยศ กลา่ว 

 ด้านนายกรกฎ กิตตพิล ผู้จดัการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตา่งประเทศ บริษัท  ไทยฮัว๊ยางพารา 

จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ ข้อดีของการรวมกลุม่กนัครัง้นี ้สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกนัระหวา่งเอกชนท่ีสง่ออก

สงูสดุ 5 อนัดบัแรกของไทย  และรัฐบาลท่ีร่วมมือกนัในการชว่ยเหลือท าให้ยางพารามีราคาท่ีสงูขึน้  ถือวา่

เป็นความสามคัคีท่ีเป็นรูปธรรมแบบท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบาย

ใจ และเช่ือมัน่ได้วา่ ความร่วมมือครัง้นีมี้เป้าหมายร่วมกนัเพ่ือชว่ยเหลือเร่ืองราคายางให้สงูขึน้  พร้อมกบัมี

ความตัง้ใจแนว่แนใ่นการท่ีจะชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอยา่งแท้จริง  รวมไปถึงการร่วมน าเงินลงใน

กองทนุฯ โดยไมห่วงัในเร่ืองของผลก าไร  คดิเพียงแตต้่องการให้ราคายางสงูขึน้เทา่นัน้ ในขณะเดียวกนั  จะ



เป็นการส่ือสารให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่  ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึง่เร่ืองของยางพาราได้  ด้วยการ

สร้างความเข้มแข็งให้ทัง้โครงสร้าง ไมว่า่จะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการ  ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดีมาก 

เราในฐานะผู้ ถือหุ้นในกองทนุฯ  จะเร่งท างานให้เกิดผลส าเร็จให้เร็วท่ีสดุ เพ่ือชว่ยเกษตรกร  และชว่ยราคา

ยางพาราให้ดีและสงูขึน้เร่ือยๆ พร้อมทัง้รักษาเสถียรภาพราคายางให้คงท่ี  ไมก่ลบัไปสูจ่ดุท่ีราคาตกต ่าอีก

ครัง้ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถยีรภาพราคายางเตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซือ้ยางสัปดาห์นี ้

 บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั ประชมุนดัแรกวนันี ้( 20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดนิหน้า

เข้าลงทนุซือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท.ทัง้ 6 แหง่ รวมถึงตลาดซือ้ขาย

ลว่งหน้าผา่นทางตลาด TFEX ในต้นสปัดาห์หน้า ขบัเคล่ือนสร้างเสถียรภาพราคายาง 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย  เผยความคืบหน้าในการจดัตัง้กองทนุพฒันา

เสถียรภาพราคายางวา่ขณะนี ้องค์กรทัง้ 6 แหง่ เดนิหน้าร่วมกนัจดัตัง้บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั  

ซึง่จะเป็นบริษัทท่ีท าหน้าท่ีบริหารกองทนุรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้สง่ออกเอกชน

รายใหญ่ของประเทศทัง้ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮัว้ยางพารา จ ากดั (มหาชน) บริษัท วงศ์บณัฑิต จ ากดั 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่  ประเทศไทย 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ลา่สดุ ได้มีการประชมุอยา่งเป็น

ทางการ ภายใต้ บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั เป็นครัง้แรก เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการและ

การบริหารจดัการกองทนุ  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบร่วมกนัให้กองทนุฯ  เข้าลงทนุซือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขาย

ยางจริงจากตลาดกลางทัง้ 6 แหง่ของ กยท.  ท่ีรับซือ้ผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรชาวสวน

ยางอยูแ่ล้ว ได้แก่ หนองคาย บรีุรัมย์ สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา  และจะมีการซือ้ขาย
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ผา่นทางตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า TFEX โดยจะเร่ิมด าเนินการได้ในต้นสปัดาห์หน้า เพ่ือผลกัดนั  และ

รักษาให้ราคายางอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 "ส าหรับกองทนุรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วนันี ้ได้มีการด าเนินการอยา่งจริงจงั คือ  เร่ิมมีการ

จดัตัง้กองทนุ มีการประชมุหารือถึงข้อก าหนดการด าเนินงาน รวมไปถึงการก าหนดวนัท่ีจะเข้าซือ้ยาง ซึง่จะ

เร่ิมในสปัดาห์หน้า โดยเป็นการซือ้ขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผา่นตลาดกลางยางพารา

ของ กยท.  และขณะเดียวกนัจะมีการซือ้ขายยางในตลาดลว่งหน้า  TFEXเพ่ือสะท้อนราคาในตลาด

ตา่งประเทศด้วยเชน่กนั  ในขณะเดียวกนัเป้าหมายคือเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพราคายาง  และท าให้ความ

เป็นอยูข่องเกษตรกรชาวสวนยางดีขึน้" ดร.ธีธชั กลา่วย า้ 

 ด้านนายไชยยศ สินเจริญกลุ นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท  ศรีตรังแอ

โกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ การด าเนินงานครัง้นี ้  เป็นความร่วมมือกนัระหวา่งภาคเอกชนกบั

ภาครัฐ โดยเฉพาะมีการยางแหง่ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง  ซึง่จะท าให้อตุสาหกรรมแปรรูปยางขัน้กลาง

เพ่ือการสง่ออกมีความเข้มแข็งขึน้มา และสง่ผลไปยงัผู้ผลิตต้นน า้ ซึง่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถ

เข้าใจได้อยา่งชดัเจนวา่  กระบวนการท างานของกองทนุเป็นอยา่งไร  ผลท่ีจะเกิดขึน้แก่ทกุภาคสว่น

โดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอยา่งไร โดยวนันีไ้ด้มีการร่วมมือและผนกึก าลงักนัแล้ว  คาดวา่นา่จะสง่ผลดีตอ่

ประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดลว่งหน้า เชน่ ญ่ีปุ่ น จีน  หรือสิงคโปร์ ซึง่คดิวา่ ตอ่ไปนีป้ระเทศ

ไทยนา่จะเทียบเทา่กบัประเทศเหลา่นีไ้ด้  เพราะความร่วมมือครัง้นี ้  เป็นการสร้างศกัยภาพของประเทศ

เพ่ือให้ตา่งประเทศเข้าใจวา่กระบวนการหว่งโซอปุทาน  (Supply chain) และหว่งโซค่ณุคา่ 

(Valued Chain) ของไทยก็มีบทบาทหนึง่ในนัน้ด้วย 

 "อยา่งน้อยเสียงเราก็ดงั ซึง่ท าให้รู้วา่ ไทยก็มีตวัตนอยู่  เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตราย

ใหญ่ท่ีมีพืชผลทางการเกษตรออกจากสวนท่ีจะน าไปสูอ่ตุสาหกรรมรถยนต์หรืออตุสาหกรรมยางพาราอ่ืนๆ  

ตอ่ไป แตห่ากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็จะสง่ผลดีตอ่วตัถดุบิได้ในอนาคต" นายไชยยศ กลา่ว 

 ด้านนายกรกฎ กิตตพิล ผู้จดัการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตา่งประเทศ บริษัท  ไทยฮัว๊ยางพารา 

จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ ข้อดีของการรวมกลุม่กนัครัง้นี ้สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกนัระหวา่งเอกชนท่ีสง่ออก

สงูสดุ 5 อนัดบัแรกของไทย  และรัฐบาลท่ีร่วมมือกนัในการชว่ยเหลือท าให้ยางพารามีราคาท่ีสงูขึน้  ถือวา่

เป็นความสามคัคีท่ีเป็นรูปธรรมแบบท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบาย



ใจ และเช่ือมัน่ได้วา่ ความร่วมมือครัง้นีมี้เป้าหมายร่วมกนัเพ่ือชว่ยเหลือเร่ืองราคายางให้สงูขึน้  พร้อมกบัมี

ความตัง้ใจแนว่แนใ่นการท่ีจะชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอยา่งแท้จริง  รวมไปถึงการร่วมน าเงินลงใน

กองทนุฯ โดยไมห่วงัในเร่ืองของผลก าไร  คดิเพียงแตต้่องการให้ราคายางสงูขึน้เทา่นัน้ ในขณะเดียวกนั  จะ

เป็นการส่ือสารให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่  ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึง่เร่ืองของยางพาราได้  ด้วยการ

สร้างความเข้มแข็งให้ทัง้โครงสร้าง ไมว่า่จะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการ  ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดีมาก 

เราในฐานะผู้ ถือหุ้นในกองทนุฯ  จะเร่งท างานให้เกิดผลส าเร็จให้เร็วท่ีสดุ เพ่ือชว่ยเกษตรกร  และชว่ยราคา

ยางพาราให้ดีและสงูขึน้เร่ือยๆ พร้อมทัง้รักษาเสถียรภาพราคายางให้คงท่ี  ไมก่ลบัไปสูจ่ดุท่ีราคาตกต ่าอีก

ครัง้ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถยีรภาพราคายางเตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซือ้ยางสัปดาห์นี ้

 บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั ประชมุนดัแรกวนันี ้( 20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดนิหน้า

เข้าลงทนุซือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท.ทัง้ 6 แหง่ รวมถึงตลาดซือ้ขาย

ลว่งหน้าผา่นทางตลาด TFEX ในต้นสปัดาห์หน้า ขบัเคล่ือนสร้างเสถียรภาพราคายาง 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย  เผยความคืบหน้าในการจดัตัง้กองทนุพฒันา

เสถียรภาพราคายางวา่ขณะนี ้องค์กรทัง้ 6 แหง่ เดนิหน้าร่วมกนัจดัตัง้บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั  

ซึง่จะเป็นบริษัทท่ีท าหน้าท่ีบริหารกองทนุรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้สง่ออกเอกชน

รายใหญ่ของประเทศทัง้ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮัว้ยางพารา จ ากดั (มหาชน) บริษัท วงศ์บณัฑิต จ ากดั 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่  ประเทศไทย 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ลา่สดุ ได้มีการประชมุอยา่งเป็น

ทางการ ภายใต้ บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั เป็นครัง้แรก เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการและ

การบริหารจดัการกองทนุ  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบร่วมกนัให้กองทนุฯ  เข้าลงทนุซือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขาย

ยางจริงจากตลาดกลางทัง้ 6 แหง่ของ กยท.  ท่ีรับซือ้ผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรชาวสวน

http://www.ryt9.com/si/prg/2682603


ยางอยูแ่ล้ว ได้แก่ หนองคาย บรีุรัมย์ สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา  และจะมีการซือ้ขาย

ผา่นทางตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า TFEX โดยจะเร่ิมด าเนินการได้ในต้นสปัดาห์หน้า เพ่ือผลกัดนั  และ

รักษาให้ราคายางอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 "ส าหรับกองทนุรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วนันี ้ได้มีการด าเนินการอยา่งจริงจงั คือ  เร่ิมมีการ

จดัตัง้กองทนุ มีการประชมุหารือถึงข้อก าหนดการด าเนินงาน รวมไปถึงการก าหนดวนัท่ีจะเข้าซือ้ยาง ซึง่จะ

เร่ิมในสปัดาห์หน้า โดยเป็นการซือ้ขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผา่นตลาดกลางยางพารา

ของ กยท.  และขณะเดียวกนัจะมีการซือ้ขายยางในตลาดลว่งหน้า  TFEXเพ่ือสะท้อนราคาในตลาด

ตา่งประเทศด้วยเชน่กนั  ในขณะเดียวกนัเป้าหมายคือเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพราคายาง  และท าให้ความ

เป็นอยูข่องเกษตรกรชาวสวนยางดีขึน้" ดร.ธีธชั กลา่วย า้ 

 ด้านนายไชยยศ สินเจริญกลุ นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท  ศรีตรังแอ

โกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ การด าเนินงานครัง้นี ้  เป็นความร่วมมือกนัระหวา่งภาคเอกชนกบั

ภาครัฐ โดยเฉพาะมีการยางแหง่ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง  ซึง่จะท าให้อตุสาหกรรมแปรรูปยางขัน้กลาง

เพ่ือการสง่ออกมีความเข้มแข็งขึน้มา และสง่ผลไปยงัผู้ผลิตต้นน า้ ซึง่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถ

เข้าใจได้อยา่งชดัเจนวา่  กระบวนการท างานของกองทนุเป็นอยา่งไร  ผลท่ีจะเกิดขึน้แก่ทกุภาคสว่น

โดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอยา่งไร โดยวนันีไ้ด้มีการร่วมมือและผนกึก าลงักนัแล้ว  คาดวา่นา่จะสง่ผลดีตอ่

ประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดลว่งหน้า เชน่ ญ่ีปุ่ น จีน  หรือสิงคโปร์ ซึง่คดิวา่ ตอ่ไปนีป้ระเทศ

ไทยนา่จะเทียบเทา่กบัประเทศเหลา่นีไ้ด้  เพราะความร่วมมือครัง้นี ้  เป็นการสร้างศกัยภาพของประเทศ

เพ่ือให้ตา่งประเทศเข้าใจวา่กระบวนการหว่งโซอปุทาน  (Supply chain) และหว่งโซค่ณุคา่ 

(Valued Chain) ของไทยก็มีบทบาทหนึง่ในนัน้ด้วย 

 "อยา่งน้อยเสียงเราก็ดงั ซึง่ท าให้รู้วา่ ไทยก็มีตวัตนอยู่  เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตราย

ใหญ่ท่ีมีพืชผลทางการเกษตรออกจากสวนท่ีจะน าไปสูอ่ตุสาหกรรมรถยนต์หรืออตุสาหกรรมยางพาราอ่ืนๆ  

ตอ่ไป แตห่ากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็จะสง่ผลดีตอ่วตัถดุบิได้ในอนาคต" นายไชยยศ กลา่ว 

 ด้านนายกรกฎ กิตตพิล ผู้จดัการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตา่งประเทศ บริษัท  ไทยฮัว๊ยางพารา 

จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ ข้อดีของการรวมกลุม่กนัครัง้นี ้สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกนัระหวา่งเอกชนท่ีสง่ออก

สงูสดุ 5 อนัดบัแรกของไทย  และรัฐบาลท่ีร่วมมือกนัในการชว่ยเหลือท าให้ยางพารามีราคาท่ีสงูขึน้  ถือวา่



เป็นความสามคัคีท่ีเป็นรูปธรรมแบบท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบาย

ใจ และเช่ือมัน่ได้วา่ ความร่วมมือครัง้นีมี้เป้าหมายร่วมกนัเพ่ือชว่ยเหลือเร่ืองราคายางให้สงูขึน้  พร้อมกบัมี

ความตัง้ใจแนว่แนใ่นการท่ีจะชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอยา่งแท้จริง  รวมไปถึงการร่วมน าเงินลงใน

กองทนุฯ โดยไมห่วงัในเร่ืองของผลก าไร  คดิเพียงแตต้่องการให้ราคายางสงูขึน้เทา่นัน้ ในขณะเดียวกนั  จะ

เป็นการส่ือสารให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่  ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึง่เร่ืองของยางพาราได้  ด้วยการ

สร้างความเข้มแข็งให้ทัง้โครงสร้าง ไมว่า่จะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการ  ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดีมาก 

เราในฐานะผู้ ถือหุ้นในกองทนุฯ  จะเร่งท างานให้เกิดผลส าเร็จให้เร็วท่ีสดุ เพ่ือชว่ยเกษตรกร  และชว่ยราคา

ยางพาราให้ดีและสงูขึน้เร่ือยๆ พร้อมทัง้รักษาเสถียรภาพราคายางให้คงท่ี  ไมก่ลบัไปสูจ่ดุท่ีราคาตกต ่าอีก

ครัง้ 

  



 

กยท. ยันกระแสข่าว “บริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซือ้ยางจากพืน้ที่บุกรุก” ไม่กระทบ

ไทยแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนันี ้(21 กรกฎาคม 2560) การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ยนักรณีเกิดกระแสขา่วในโลกโซ

เชียล ระบบุริษัทยางล้อรายใหญ่ไมรั่บซือ้ยางท่ีปลกูในพืน้ท่ีบกุรุก ไมก่ระทบตอ่ประเทศไทยแนน่อน 

เน่ืองจากมีแผนรองรับ ซึง่เร่ิมด าเนินแล้วในสว่นของการสร้างมาตรฐานการยอมรับระดบัสากลกบั “การ

จดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC” ย า้ การให้ขา่วควรสืบหาแหลง่ท่ีมาและควรมีความ

ชดัเจน เพื่อหลีกเล่ียงการป่ันให้เกิดกระแสเชิงลบ หวัน่กระทบสถานการณ์ราคายาง 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย (ผวก.กยท.)  กลา่วถึง กระแสขา่วในโลก

โซเชียลท่ีระบวุา่บริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไมรั่บซือ้ยางพาราจากประเทศท่ีปลกูยางในพืน้ท่ีบกุรุกวา่ เป็น

กระแสขา่วเก่าท่ีเกิดขึน้เม่ือปี 2559 จงึไมอ่ยากให้ต่ืนตระหนก เนือ้หาขา่วกลา่วถึงประเทศทัง้เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ไมไ่ด้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึง่ในสว่นของประเทศไทยนีจ้ะไมก่ระทบแนน่อน 

เน่ืองจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและด าเนินการแล้ว คือ การ



สนบัสนนุ สง่เสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึง

ความส าคญัและโอกาสของการพฒันาสวนยางไปสูม่าตรฐานระดบัสากล เชน่ มาตรฐาน FSC (Forest 

Stewardship Council) เพ่ือเพิ่มมลูคา่ไม้ยาง รักษามาตรฐานคณุภาพ และขยายฐานตลาด

สง่ออก ซึง่เร่ิมด าเนินการแล้วตัง้แตปี่ 2559 โดยน าร่องในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบน ปัจจบุนัมีผู้ ร่วม

โครงการกวา่ 2,700 ราย รวมพืน้ท่ีกวา่ 40,000 ไร่ การด าเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับ

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC มีการส ารวจตรวจแปลง และเตรียม

เร่ืองการตรวจรับรอง ซึง่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จงึคาดวา่ประมาณเดือนกนัยายนนีจ้ะมีพืน้ท่ีน า

ร่องพืน้ท่ีแรก จากนัน้จะมีการขยายผลตอ่ในชว่งเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาค

ตะวนัออก (ตราด จนัทบรีุ ระยอง) และในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ 

(นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่) ดงันัน้ ภายใน 3 ปีคาดวา่ การผลกัดนั และบริหารการจดัการสวนยางอยา่ง

ยัง่ยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลมุพืน้ท่ีสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขึน้ทะเบียนกบั กยท. 

ทัง้หมด ฉะนัน้ ปัญหาเร่ืองบริษัทยางไมรั่บซือ้ยางจากประเทศท่ีไมไ่ด้รับการรับรอง จงึไมมี่ผลตอ่ประเทศ

ไทย เพราะสามารถมัน่ใจได้วา่สวนยางท่ีปลกูในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของ กยท. เป็นสวน

ยางท่ีมีแหลง่ท่ีมาถกูต้องชดัเจน 

 ดร.ธีธชั กลา่วเพิ่มเตมิวา่  ขณะนี ้กยท. ได้เร่งด าเนินการในเร่ืองการให้การรับรองมาตรฐาน FSC 

ส าหรับสวนยางท่ีเปิดกรีด ซึง่เป็นแนวคดิในการท่ีจะรับรองการด าเนินการจดัการสวนยางให้ได้มาตรฐาน

การจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืน ตัง้แตน่ า้ยางไปจนถึงไม้ยาง โดยจะเน้นด าเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ 

ผา่นสถาบนัเกษตรกร เพราะ กยท. มองวา่ สถาบนัเกษตรกรเป็นศนูย์กลางของการพฒันา และให้สถาบนั

เกษตรกรท าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกท่ีได้รับรองมาตรฐาน ซึง่จะได้ผลผลิตท่ี

เป็นการรับรองจาก FSC ทัง้นี ้เกษตรกรท่ีเข้าสูร่ะบบของ FSC ซึง่เทียบเทา่กบัระบบให้การสง่เสริมปลกู

แทนของ กยท. แตป่ระเดน็การจดัการสวนยางแบบยัง่ยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลบั รวมไปถึง

เร่ือง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเพิ่มเตมิเข้ามา โดยมุง่เน้นให้มีการจดัการสวนยางให้เกิด

ความสมดลุทัง้ 3 ด้าน คือสิ่งแวดล้อม ชมุชนสงัคม หรือเศรษฐกิจ จะได้ประโยชน์ในเร่ืองของมลูคา่ของ

ผลิต ทัง้ท่ีเป็นน า้ยางและสิ่งท่ีไมใ่ชย่าง ซึง่หมายถึงไม้ยาง ซึง่สามารถผลกัดนัให้ราคาเพิ่มสงูขึน้ประมาณ 

10% ของมลูคา่ท่ีมีการซือ้ขายอยูท่ัว่ประเทศ สิ่งเหลา่นีจ้ะสง่ผลให้เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร 



ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัการผลิตและการแขง่ขนัทางการตลาดสูก่บัตา่งประเทศ

ได้ 

 อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของการให้ขา่ว  ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผวก.กยท. ฝากวา่  อยากให้มีการ

ตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาการสร้างกระแสเชิงลบท่ีจะกระทบตอ่

สถานการณ์ราคายางปัจจบุนั 

 “สิ่งส าคญั คือ เร่ืองของการให้ขา่วการส่ือสารให้ข้อมลู ขอให้มีการตรวจสอบให้ชดัเจนทัง้ในเร่ือง

ของระยะเวลา วตัถปุระสงค์ของการให้ขา่ว และความถกูต้อง เพราะเป็นเร่ืองละเอียดออ่น หากเป็นไปใน

เชิงลบหวัน่จะกระทบตอ่สถานการณ์ยางพารา การให้ขา่วลกัษณะนีจ้งึควรให้ข้อมลูท่ีครบถ้วน ไมเ่ชน่นัน้

จะกระทบตอ่เร่ืองของราคายางท่ีทกุภาคสว่นพยายามปรับแก้หรือรักษาอยูใ่นปัจจบุนั” ผวก.กยท.กลา่ว 

  



 

กยท.ม่ันใจสิน้ปีนี ้ราคายางกิโลกรัมละ 60 บาท 

 กยท.เผย บริษัทร่วมทนุยางพาราไทยเพ่ือรับซือ้ยางพาราจะสามารถเปิดรับซือ้ได้ตัง้แต่ 

24 ก.ค.นี ้มัน่ใจจะผลกัดนัราคายางพาราให้สงูขึน้ท่ีกิโลกรัมละ 60 บาท ในช่วงปลายปีนี ้

 นายธนวรรธน์ พลวิชยั ในฐานะคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประเมิน

สถานการณ์ราคายางพารา ว่า ปัจจบุนัถือว่าทรงตวัและไม่น่าจะปรับลงกว่านีเ้ช่ือว่าราคาจะ

ปรับขึน้ไปอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 60 บาท เพราะคาดการณ์ว่าไตรมาส 4 ปีนี ้ราคาน า้มนัใน

ตลาดโลกจะปรับสงูขึน้จากปัจจบุนัท่ี 45-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล จากความต้องการใช้

น า้มนัสงูขึน้ ประกอบกบัเศรษฐกิจโลกฟืน้ตวัมากขึน้ ท าให้ความต้องการยางพาราสงูขึน้ตาม

ด้วย ซึง่จะส่งผลดีต่อราคายาง และมลูค่าการส่งออกยางพารา 

 นอกจากนี ้กยท.ยงัออกมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต ่า รวมถึง

ร่วมกบัผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ 5 บริษัท จดัตัง้ บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย เพ่ือรับซือ้

ยางพารา ในตลาดซือ้ขายจริงจากตลาดกลางทัง้ 6 แห่งของ กยท.ท่ีรับซือ้ผลผลิตจาก

เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 

 ซึง่จะเร่ิมด าเนินการได้ตัง้แต่วนัพรุ่งนี ้( 24 ก.ค.) แต่ยงัไม่เปิดเผยว่ารับซือ้เท่าไหร และ

เช่ือว่าจะผลกัดนัและรักษาให้ราคายางอยู่ในระดบัสงูขึน้ โดยจะเร่งเดินหน้าเช่ือมโยงกบัตลาด

เพ่ือส่งออกยางเพิม่ขึน้ รวมถึงเพิม่สดัส่วนใช้ยางพาราในประเทศจากปัจจบุนัท่ี 500,000 

ตนั จากปริมาณทัง้หมด 4,500,000 ตนั จงึมัน่ใจว่าราคายางพาราในประเทศจะปรับดีขึน้ 

  



กยท. ยันกระแสข่าว “บริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซือ้ยางจากพืน้ที่บุก

รุก” ไม่กระทบไทยแน่นอน 

 การยางแหง่ประเทศไทย ยนักระแสขา่วในโลกโซเชียล ระบบุริษัทยางล้อรายใหญ่ไมรั่บซือ้ยางท่ี

ปลกูในพืน้ท่ีบกุรุก ไมก่ระทบตอ่ประเทศไทยแนน่อน เน่ืองจากมีแผนรองรับ ซึง่เร่ิมด าเนินแล้วในสว่นของ

การสร้างมาตรฐานการยอมรับระดบัสากลกบั “การจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC” ย า้ 

การให้ขา่วควรสืบหาแหลง่ท่ีมาและควรมีความชดัเจน เพื่อหลีกเล่ียงการป่ันให้เกิดกระแสเชิงลบ หวัน่

กระทบสถานการณ์ราคายาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) กลา่วถึงกระแสขา่วในโลกโซเชียลท่ี

ระบวุา่บริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไมรั่บซือ้ยางพาราจากประเทศท่ีปลกูยางในพืน้ท่ีบกุรุกวา่ เป็นกระแส

ขา่วเก่าท่ีเกิดขึน้เม่ือปี 2559 จงึไมอ่ยากให้ต่ืนตระหนก เนือ้หาขา่วกลา่วถึงประเทศทัง้เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ ไมไ่ด้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึง่ในสว่นของประเทศไทยนีจ้ะไมก่ระทบแนน่อน เน่ืองจาก

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและด าเนินการแล้ว คือ การสนบัสนนุ 

สง่เสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความส าคญั



และโอกาสของการพฒันาสวนยางไปสูม่าตรฐานระดบัสากล เชน่ มาตรฐาน FSC (Forest 

Stewardship Council) เพ่ือเพิ่มมลูคา่ไม้ยาง รักษามาตรฐานคณุภาพ และขยายฐานตลาด

สง่ออก ซึง่เร่ิมด าเนินการแล้วตัง้แตปี่ 2559 โดยน าร่องในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบน ปัจจบุนัมีผู้ ร่วม

โครงการกวา่ 2,700 ราย รวมพืน้ท่ีกวา่ 40,000 ไร่ การด าเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับ

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC มีการส ารวจตรวจแปลง และเตรียม

เร่ืองการตรวจรับรอง ซึง่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จงึคาดวา่ประมาณเดือนกนัยายนนีจ้ะมีพืน้ท่ีน า

ร่องพืน้ท่ีแรก จากนัน้จะมีการขยายผลตอ่ในชว่งเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาค

ตะวนัออก (ตราด จนัทบรีุ ระยอง) และในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ 

(นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่) ดงันัน้ ภายใน 3 ปีคาดวา่ การผลกัดนั และบริหารการจดัการสวนยางอยา่ง

ยัง่ยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลมุพืน้ท่ีสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขึน้ทะเบียนกบั กยท. 

ทัง้หมด ฉะนัน้ ปัญหาเร่ืองบริษัทยางไมรั่บซือ้ยางจากประเทศท่ีไมไ่ด้รับการรับรอง จงึไมมี่ผลตอ่ประเทศ

ไทย เพราะสามารถมัน่ใจได้วา่สวนยางท่ีปลกูในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของ กยท. เป็นสวน

ยางท่ีมีแหลง่ท่ีมาถกูต้องชดัเจน 

 

 

 

 

 

  



 ผู้วา่การ กยท. กลา่ววา่ ขณะนี ้กยท. ได้เร่งด าเนินการในเร่ืองการให้การรับรองมาตรฐาน FSC 

ส าหรับสวนยางท่ีเปิดกรีด ซึง่เป็นแนวคดิในการท่ีจะรับรองการด าเนินการจดัการสวนยางให้ได้มาตรฐาน

การจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืน ตัง้แตน่ า้ยางไปจนถึงไม้ยาง โดยจะเน้นด าเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ 

ผา่นสถาบนัเกษตรกร เพราะ กยท. มองวา่ สถาบนัเกษตรกรเป็นศนูย์กลางของการพฒันา และให้สถาบนั

เกษตรกรท าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกท่ีได้รับรองมาตรฐาน ซึง่จะได้ผลผลิตท่ี

เป็นการรับรองจาก FSC ทัง้นี ้เกษตรกรท่ีเข้าสูร่ะบบของ FSC ซึง่เทียบเทา่กบัระบบให้การสง่เสริมปลกู

แทนของ กยท. แตป่ระเดน็การจดัการสวนยางแบบยัง่ยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลบั รวมไปถึง

เร่ือง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเพิ่มเตมิเข้ามา โดยมุง่เน้นให้มีการจดัการสวนยางให้เกิด

ความสมดลุทัง้ 3 ด้าน คือสิ่งแวดล้อม ชมุชนสงัคม หรือเศรษฐกิจ จะได้ประโยชน์ในเร่ืองของมลูคา่ของ

ผลิต ทัง้ท่ีเป็นน า้ยางและสิ่งท่ีไมใ่ชย่าง ซึง่หมายถึงไม้ยาง ซึง่สามารถผลกัดนัให้ราคาเพิ่มสงูขึน้ประมาณ 

10% ของมลูคา่ท่ีมีการซือ้ขายอยูท่ัว่ประเทศ สิ่งเหลา่นีจ้ะสง่ผลให้เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร 

ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัการผลิตและการแขง่ขนัทางการตลาดสูก่บัตา่งประเทศ

ได้ อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของการให้ขา่ว ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผวก.กยท. ฝากวา่ อยากให้มีการตรวจสอบ

ข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาการสร้างกระแสเชิงลบท่ีจะกระทบตอ่สถานการณ์

ราคายางปัจจบุนั 

 “สิ่งส าคญั คือ เร่ืองของการให้ขา่วการส่ือสารให้ข้อมลู ขอให้มีการตรวจสอบให้ชดัเจนทัง้ในเร่ือง

ของระยะเวลา วตัถปุระสงค์ของการให้ขา่ว และความถกูต้อง เพราะเป็นเร่ืองละเอียดออ่น หากเป็นไปใน

เชิงลบหวัน่จะกระทบตอ่สถานการณ์ยางพารา การให้ขา่วลกัษณะนีจ้งึควรให้ข้อมลูท่ีครบถ้วน ไมเ่ชน่นัน้

จะกระทบตอ่เร่ืองของราคายางท่ีทกุภาคสว่นพยายามปรับแก้หรือรักษาอยูใ่นปัจจบุนั” ดร.ธีธชั กลา่ว 

 

  



 

กยท. เผย กองทุนพฒันาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดนิหน้าเข้า

ลงทุนซือ้ยางสัปดาห์หน้านี ้

 บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั ประชมุนดัแรกวนันี ้( 20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดนิหน้า

เข้าลงทนุซือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท.ทัง้ 6 แหง่ รวมถึงตลาดซือ้ขาย

ลว่งหน้าผา่นทางตลาด TFEX ในต้นสปัดาห์หน้า ขบัเคล่ือนสร้างเสถียรภาพราคายาง 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย เผยความคืบหน้าในการจดัตัง้กองทนุพฒันา

เสถียรภาพราคายางวา่ ขณะนี ้องค์กรทัง้ 6 แหง่ เดนิหน้าร่วมกนัจดัตัง้บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั 

ซึง่จะเป็นบริษัทท่ีท าหน้าท่ีบริหารกองทนุรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้สง่ออกเอกชน

รายใหญ่ของประเทศทัง้ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮัว้ยางพารา จ ากดั (มหาชน) บริษัท วงศ์บณัฑิต จ ากดั 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ ประเทศไทย จ ากดั 

(มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ลา่สดุ ได้มีการประชมุอยา่งเป็นทางการ 

ภายใต้ บริษัท ร่วมทนุยางพาราไทย จ ากดั เป็นครัง้แรก เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการและการ

บริหารจดัการกองทนุ 

 ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบร่วมกนัให้กองทนุฯ เข้าลงทนุซือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขายยางจริงจากตลาด

กลางทัง้ 6 แหง่ของ กยท. ท่ีรับซือ้ผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางอยูแ่ล้ว ได้แก่ 

หนองคาย บรีุรัมย์ สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซือ้ขายผา่นทางตลาด

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า TFEX โดยจะเร่ิมด าเนินการได้ในต้นสปัดาห์หน้า เพ่ือผลกัดนั และรักษาให้ราคา

ยางอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 “ส าหรับกองทนุรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วนันี ้ได้มีการด าเนินการอยา่งจริงจงั คือ เร่ิมมีการ

จดัตัง้กองทนุ มีการประชมุหารือถึงข้อก าหนดการด าเนินงาน รวมไปถึงการก าหนดวนัท่ีจะเข้าซือ้ยาง ซึง่จะ

เร่ิมในสปัดาห์หน้า โดยเป็นการซือ้ขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผา่นตลาดกลางยางพารา



ของ กยท. และขณะเดียวกนัจะมีการซือ้ขายยางในตลาดลว่งหน้า TFEX เพ่ือสะท้อนราคาในตลาด

ตา่งประเทศด้วยเชน่กนั ในขณะเดียวกนัเป้าหมายคือเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพราคายาง และท าให้ความ

เป็นอยูข่องเกษตรกรชาวสวนยางดีขึน้” ดร.ธีธชั กลา่วย า้ 

 ด้านนายไชยยศ สินเจริญกลุ นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอ

โกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ การด าเนินงานครัง้นี ้เป็นความร่วมมือกนัระหวา่งภาคเอกชนกบั

ภาครัฐ โดยเฉพาะมีการยางแหง่ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง ซึง่จะท าให้อตุสาหกรรมแปรรูปยางขัน้กลาง

เพ่ือการสง่ออกมีความเข้มแข็งขึน้มา และสง่ผลไปยงัผู้ผลิตต้นน า้ ซึง่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถ

เข้าใจได้อยา่งชดัเจนวา่ กระบวนการท างานของกองทนุเป็นอยา่งไร ผลท่ีจะเกิดขึน้แก่ทกุภาคสว่น

โดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอยา่งไร 

 โดยวนันีไ้ด้มีการร่วมมือและผนกึก าลงักนัแล้ว คาดวา่นา่จะสง่ผลดีตอ่ประสิทธิภาพของราคา

โดยเฉพาะในตลาดลว่งหน้า เชน่ ญ่ีปุ่ น จีน หรือสิงคโปร์ ซึง่คดิวา่ ตอ่ไปนีป้ระเทศไทยนา่จะเทียบเทา่กบั

ประเทศเหลา่นีไ้ด้ เพราะความร่วมมือครัง้นี ้เป็นการสร้างศกัยภาพของประเทศเพ่ือให้ตา่งประเทศเข้าใจวา่

กระบวนการหว่งโซอปุทาน ( Supply chain) และหว่งโซค่ณุคา่ ( Valued Chain) ของไทยก็มี

บทบาทหนึง่ในนัน้ด้วย 

 “อยา่งน้อยเสียงเราก็ดงั ซึง่ท าให้รู้วา่ ไทยก็มีตวัตนอยู ่เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตราย

ใหญ่ท่ีมีพืชผลทางการเกษตรออกจากสวนท่ีจะน าไปสูอ่ตุสาหกรรมรถยนต์หรืออตุสาหกรรมยางพาราอ่ืนๆ 

ตอ่ไป แตห่ากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็จะสง่ผลดีตอ่วตัถดุบิได้ในอนาคต” นายไชยยศ กลา่ว 

 ด้านนายกรกฎ กิตตพิล ผู้จดัการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตา่งประเทศ บริษัท ไทยฮัว๊ยางพารา 

จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ ข้อดีของการรวมกลุม่กนัครัง้นี ้สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกนัระหวา่งเอกชนท่ีสง่ออก

สงูสดุ 5 อนัดบัแรกของไทย และรัฐบาลท่ีร่วมมือกนัในการชว่ยเหลือท าให้ยางพารามีราคาท่ีสงูขึน้ ถือวา่

เป็นความสามคัคีท่ีเป็นรูปธรรมแบบท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบาย

ใจ และเช่ือมัน่ได้วา่ ความร่วมมือครัง้นีมี้เป้าหมายร่วมกนัเพ่ือชว่ยเหลือเร่ืองราคายางให้สงูขึน้ พร้อมกบัมี

ความตัง้ใจแนว่แนใ่นการท่ีจะชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอยา่งแท้จริง รวมไปถึงการร่วมน าเงินลงใน

กองทนุฯ โดยไมห่วงัในเร่ืองของผลก าไร คดิเพียงแตต้่องการให้ราคายางสงูขึน้เทา่นัน้ 



ในขณะเดียวกนั จะเป็นการส่ือสารให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึง่เร่ืองของ

ยางพาราได้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ทัง้โครงสร้าง ไมว่า่จะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการ ซึง่ถือ

วา่เป็นเร่ืองท่ีดีมาก เราในฐานะผู้ ถือหุ้นในกองทนุฯ จะเร่งท างานให้เกิดผลส าเร็จให้เร็วท่ีสดุ เพ่ือชว่ย

เกษตรกร และชว่ยราคายางพาราให้ดีและสงูขึน้เร่ือยๆ พร้อมทัง้รักษาเสถียรภาพราคายางให้คงท่ี ไมก่ลบั

ไปสูจ่ดุท่ีราคาตกต ่าอีกครัง้ 

 

  



 

ยางไทยกระทบมัย้? เม่ือ “รายใหญ่ไม่รับซือ้จากพืน้ที่บุกรุก” ฟังกยท.

แจง 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

อ.อ.ป. ร่วมยินดีการยางแหง่ประเทศไทย 

ขา่วประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป Friday July 21, 2017 08:52 

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 

นายพิชยั รุจิโรจน์สวุรรณ รองผู้อ านวยการ รักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ มอบ

กระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกบั นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การยางแหง่ประเทศไทย เน่ืองในโอกาส วนั

คล้ายวนัสถาปนาการยางแหง่ประเทศไทยก้าวสูปี่ท่ี 3 ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 เม่ือ

วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ท่ีผา่นมา 
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5 เสือ + กยท. ตั้ง บริษทั ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากดั เขย่าตลาดโลก 

วนัศุกร์, กรกฎาคม 21, 2560 

 

 

บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากัด เตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซื้อยางทั้งในตลาดซื้อขายยางจริง
จากตลาดกลางของ กยท.ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางตลาด TFEX ในต้น
สัปดาห์หน้า ขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง         
 
ผู้ส่งออกยางรายใหญ่ 5 บริษัท และการยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ร่วม
ทุนยางพาราไทย จ ากัด ท าหน้าท่ีบริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางท่ีมีเงินอยู่ 1,200 ล้าน
บาท โดยมี กยท. และบริษัทผู้ส่งออกเอกชนรายใหญ่ของประเทศท้ัง 5 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้น  

http://www.yangpalm.com/2017/07/5.html


 

 ล่าสุด ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการและการบริหารจัดการกองทุน พร้อมกับมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้า
ลงทุนซื้อยางทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่รับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก ่หนองคาย 
บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซื้อขายผ่านทาง
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX โดยจะเริ่มด าเนินการได้ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อ
ผลักดัน และรักษาให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 
 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า กองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางได้
มีการด าเนินการอย่างจริงจัง คือ เริ่มมีการจัดต้ังกองทุน มีการประชุมหารือถึงข้อ
ก าหนดการด าเนินงาน รวมไปถึงการก าหนดวันที่จะเข้าซื้อยาง ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า 
โดยเป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพารา
ของ กยท. และขณะเดียวกันจะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า TFEX เพื่อสะท้อน
ราคาในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันเป้าหมายคือเพื่อให้เกิด
เสถียรภาพราคายาง และท าให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีข้ึน 



 
กยท. เผย กองทุนพฒันาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซ้ือยางสปัดาห์หน้าน้ี   21  ก.ค.  60 
กยท.ท ัง้ 6 แหง่ รวมถงึตลาดซ้ือขายลว่งหน้าผา่นทางตลาด TFEX ในตน้สปัดาห์หน้า ขบัเคลือ่นสรา้งเสถยีรภาพราคายาง  
 
           ดร.ธีธชั สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแหง่ประเทศไทย เผยความคบืหน้าในการจดัต ัง้กองทุนพฒันาเสถยีรภาพราคายาง
วา่ ขณะน้ี องค์กรท ัง้ 6 แหง่ เดนิหน้ารว่มกนัจดัต ัง้บรษิทั รว่มทุนยางพาราไทย จ ากดั ซึง่จะเป็นบรษิทัทีท่ าหน้าทีบ่รหิาร
กองทุนรกัษาเสถยีรภาพราคายาง โดยม ีกยท. และบรษิทัผูส้ง่ออกเอกชนรายใหญข่องประเทศท ัง้ 5 บรษิทั ไดแ้ก ่บรษิทั ไทย
ฮ ัว้ยางพารา จ ากดั (มหาชน) บรษิทั วงศ์บณัฑติ จ ากดั บรษิทั ศรีตรงัแอโกรอนิดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยรบัเบอร์ลา
เท็คซ์คอร์ปอร์เรช ั่น ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เซาท์แลนด์ รบัเบอร์ จ ากดั เป็นผูถ้อืหุน้ ท ัง้น้ี ลา่สดุ ไดม้กีาร
ประชุมอยา่งเป็นทางการ ภายใต ้บรษิทั รว่มทุนยางพาราไทย จ ากดั เป็นคร ัง้แรก เพือ่ก าหนดแนวทางในการด าเนินการและ
การบรหิารจดัการกองทุน ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบรว่มกนัใหก้องทุนฯ เขา้ลงทุนซ้ือยางท ัง้ในตลาดซ้ือขายยางจรงิจากตลาด
กลางท ัง้ 6 แหง่ของ กยท. ทีร่บัซ้ือผลผลติจากเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางอยูแ่ลว้ ไดแ้ก ่หนองคาย บรุีรมัย์ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมกีารซ้ือขายผา่นทางตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า TFEX โดยจะเริม่
ด าเนินการไดใ้นตน้สปัดาห์หน้า เพือ่ผลกัดนั และรกัษาใหร้าคายางอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม  
 
         "ส าหรบักองทุนรกัษาเสถยีรภาพราคายาง ณ วนัน้ี ไดม้กีารด าเนินการอยา่งจรงิจงั คอื เริม่มกีารจดัต ัง้กองทุน มกีาร
ประชุมหารือถงึขอ้ก าหนดการด าเนินงาน รวมไปถงึการก าหนดวนัทีจ่ะเขา้ซ้ือยาง ซึง่จะเริม่ในสปัดาห์หน้า โดยเป็นการซ้ือ
ขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผา่นตลาดกลางยางพาราของ กยท. และขณะเดียวกนัจะมกีารซ้ือขายยางใน
ตลาดลว่งหน้า TFEX เพือ่สะทอ้นราคาในตลาดตา่งประเทศดว้ยเช่นกนั ในขณะเดียวกนัเป้าหมายคอืเพือ่ใหเ้กดิเสถยีรภาพ
ราคายาง และท าใหค้วามเป็นอยูข่องเกษตรกรชาวสวนยางดีขึน้” ดร.ธีธชั กลา่วย า้ 
 
          ดา้นนายไชยยศ สนิเจรญิกลุ นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบรหิาร บรษิทั ศรีตรงัแอโกรอนิดสัทรี จ ากดั 
(มหาชน) กลา่ววา่ การด าเนินงานคร ัง้น้ี เป็นความรว่มมอืกนัระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครฐั โดยเฉพาะมกีารยางแหง่ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลาง ซึง่จะท าใหอ้ตุสาหกรรมแปรรูปยางข ัน้กลางเพือ่การสง่ออกมคีวามเขม้แข็งขึน้มา และสง่ผลไปยงัผูผ้ลติตน้
น ้า ซึง่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ กระบวนการท างานของกองทุนเป็นอยา่งไร ผลทีจ่ะ
เกดิขึน้แกทุ่กภาคสว่นโดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอยา่งไร โดยวนัน้ีไดม้กีารรว่มมอืและผนึกก าลงักนัแลว้ คาดวา่น่าจะสง่ผลดี
ตอ่ประสทิธภิาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดลว่งหน้า เช่น ญีปุ่่ น จีน หรือสงิคโปร์ ซึง่คดิวา่ ตอ่ไปน้ีประเทศไทยน่าจะ
เทียบเทา่กบัประเทศเหลา่น้ีได ้เพราะความรว่มมอืคร ัง้น้ี เป็นการสรา้งศกัยภาพของประเทศเพือ่ใหต้า่งประเทศเขา้ใจวา่
กระบวนการหว่งโซอปุทาน (Supply chain) และหว่งโซค่ณุคา่ (Valued Chain) ของไทยก็มบีทบาทหน่ึงในนัน้ดว้ย  
 
         "อยา่งน้อยเสยีงเราก็ดงั ซึง่ท าใหรู้ว้า่ ไทยก็มตีวัตนอยู ่เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลติรายใหญท่ีม่พืีชผลทาง
การเกษตรออกจากสวนทีจ่ะน าไปสูอ่ตุสาหกรรมรถยนต์หรืออตุสาหกรรมยางพาราอืน่ๆ ตอ่ไป แตห่ากมกีารเอาเปรียบทาง
ราคา ก็จะสง่ผลดีตอ่วตัถดุบิไดใ้นอนาคต” นายไชยยศ กลา่ว 
          
 ดา้นนายกรกฎ กติตพิล ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตา่งประเทศ บรษิทั ไทยฮ ัว๊ยางพารา จ ากดั (มหาชน) กลา่ว
วา่ขอ้ดีของการรวมกลุม่กนัคร ัง้น้ี สิง่แรกคอื ความรว่มมอืกนัระหวา่งเอกชนทีส่ง่ออกสงูสดุ 5 อนัดบัแรกของไทย และรฐับาล
ทีร่ว่มมอืกนัในการช่วยเหลือท าใหย้างพารามรีาคาทีส่งูขึน้ ถอืวา่เป็นความสามคัคทีีเ่ป็นรูปธรรมแบบทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น 
เพือ่ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางไดเ้กดิความสบายใจ และเชือ่ม ั่นไดว้า่ ความรว่มมอืคร ัง้น้ีมเีป้าหมายรว่มกนัเพือ่ช่วยเหลือเรือ่ง
ราคายางใหส้งูขึน้ พรอ้มกบัมคีวามต ัง้ใจแน่วแน่ในการทีจ่ะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอยา่งแทจ้รงิ รวมไปถงึการรว่ม
น าเงนิลงในกองทุนฯ โดยไมห่วงัในเรือ่งของผลก าไร คดิเพียงแตต่อ้งการใหร้าคายางสงูขึน้เทา่นัน้ ในขณะเดียวกนั จะเป็น
การสือ่สารใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หน่ึงเรือ่งของยางพาราได ้ดว้ยการสรา้งความเขม้แข็งใหท้ ัง้
โครงสรา้ง ไมว่า่จะเป็นเกษตรกรหรือผูป้ระกอบกจิการ ซึง่ถอืวา่เป็นเรือ่งทีด่ีมาก เราในฐานะผูถ้อืหุน้ในกองทุนฯ จะเรง่
ท างานใหเ้กดิผลส าเร็จใหเ้ร็วทีส่ดุ เพือ่ช่วยเกษตรกร และช่วยราคายางพาราใหด้ีและสงูขึน้เรือ่ยๆ พรอ้มท ัง้รกัษาเสถยีรภาพ
ราคายางใหค้งที ่ไมก่ลบัไปสูจุ่ดทีร่าคาตกต ่าอกีคร ัง้  
 

 ทีม่า : ทีมขา่วประชาสมัพนัธ์ กยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สถานการณ์ยางวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  
 ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.88 บาท/
กก. ปรับตัวลดลง 0.44 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 56.08 บาท/กก. 
ปรับตัวลดลง 0.72 บาท/กก. จากการเทขายท าก าไรของนักลงทุน หลังจากราคาปรับตัว
สูงขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ รวมถึงการแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท 
ประกอบกับราคาน้ ามันปรับตัวลดลง ขณะที่ภาคใต้ฝนทิ้งช่วง เกษตรกรชาวสวนยางจึง
กรีดยางได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางของภาครัฐ และโดย
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง 
 
 

 ที่มา : สถาบันวิจัยยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


